

คำพูดจากหวานใจ...ที่สาว ๆ สายหน้า

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

ถึงจะรักกันจนหน้าตาดูแทบจะจุก แต่ก็มีคำพูดบางคำเหมือนกัน ที่รับไม่ได้จริงๆ ถ้าหวานใจจะพูดออกมา และคำพูดเจ็บๆ เหล่านี้ก็คือ...

❌ 1. เลิกเซ็กซี่เสียที

ผู้หญิงเราเป็นเพศที่ดูมภาษาทำานดีเป็นพิเศษ เวลาจับประเด็นอะไรได้แล้วก็มักจะวนเวียนไม่เลิก บางทีอาจจะไปสะกิดถูกปมด้อยที่เขวไม่ต้องการจะเปิดเผย เพราะขึ้นเปิดออกมาเราคงได้เห็นผีผาหมที่พอสุดหลอเอามาซุกไว้ พี่แกก็เลยต้องปลอยคาถา "เลิกเซ็กซี่เสียทีได้ไหม ออกมาสูกัตดาวรุ่งไวก่อน ใครเจอคนรักเวกัันคือๆ ด้วยคำพูดไม่สร้างสรรค์แบบนี้ก็องทำใจลำบาก เพราะมันสอแววว่าเขากัลังรำคาญเราเต็มแกแล้ว หนอย..เป็นแฟนกันทั้งที่จะไม่ไหเซ็กซี่กันบางเลยหรือยะ"

❌ 2. เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผม

สาวคนไหนถูกแฟนเอาคำพูดนี้ไปใส่หน้า ก็คงได้หน้าตาร่วงกันบ้าง เพราะพอคุณช่วงแบงเขตปักปันดินแดนไว้ชัดเจนต์เหลือเกิน ว่าไอทีเป็นแฟนกันนี่จะเป็นเฉพาะตอนควงแขนกันไปกินไอติมเท่านั้นเอง แต่เวลาเราเดือดร้อนไม่มีเงินผ่อนหนี้ หรือประสบชะตากรรมยากเข็ญ เขาจะปลอยไหเราถูกทานแจกคูปองเขาไปเลยเอาๆ ไหปางตายอยู่คนเดียว ..

❌ 3. อยากทำอะไรก็เชิญ

จริงหรือยะ .. ัจนชั้นขอมมีก็กัหน้าตาเกือบมาจาก "มาริโอ้" อิกซักโหลได้มัยละ.. พูดมาแบบนี้มันออกแนวประชดประชันไหเจ็บๆ ดันๆ เขาไปถึงเซลลูไลท์ จุฬสาวสวยฝิปากดีอย่างเราอยากขอขึ้นเวลาประลองฝิปากกับเขาตออีกสักหลายๆ ยก ใหม้หูรูกัันไปวาระหวางผู้หญิงกับผู้ชายใครจะประชดประชันได้สับสนเสตต์เม็ดเขาไสกว่ากัน และผู้ชายที่เอียวจากทำนองนี้อาจไหสสมาคมคนเลี้ยงกระบือแห่งประเทศไทยมีเฮ เพราะจะได้กระบือตัวใหม่มาประดับวงการอีกตัวแล้ว ก็คุณเล่นอนูญาตสาวๆ เขาไวชะขนาดนั้น ถ้าเขาจะทำอะไรที่อยากทำขึ้นมาจริงๆ ยามารองไหขี้มูกโปงแล้วกัน

❌ 4. แม่คุณนี่ไม่ไหวจะเคลียร์

อ่าวเลนถึงแม่เลยหรือคุณพี่.. พูดแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับตบหน้ากันเลยนะ เคยได้ยินไหมที่เขาว่า "ดูช่างไหดูทาง ดูนางไหดูแม่" เมื่อวมาถึงแม่ก็เทากับสามปามมาถึงลูกด้วย แคยอมเป็นแฟนด้วยหนอย กลกาวราววงศตระกูลหรือยะ ยิงถาเป็นสาวๆ ที่รักครอบครัวมาก เจอแฟนปากดีหยาบหยามบุพการีอย่างนี้อาจมีการแจกลูกตบก่อนบอกเลิก

❌ 5. ทำได้แต่นี้เองหรือ

พูดแบบนี้มันดูถูกสติปัญญาและไอคิวกันชัดๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถือกำเนิดมาในตระกูลอัจฉริยะเหมือนเขา คุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เลี้ยงด้วยไขมันจากปลาทะเลน้ำลึกที่ช่วยบำรุงสมอง ไม่มีเงินเสียคาแปะเจียะเขาโรงเรียนอินเตอร์ไหไปพินภาษาอังกฤษเป็นไฟ แต่ผู้หญิงจากโรงเรียนวัดตอนหอยหลุดออกมาเรากัภูมิใจในความรุความสามารถของตัวเอง ซ้าคำพูดนี้ยังเป็นการหยาบหยามไหไหความอดุสาหะพยายาม ที่เราไตตั้งใจทำไหเขาอีกด้วย แบบนี้คงตองมีแม่ทลางตากัันหนอยแล้ว ดูซิวถาไหพีแกลงมือทำอย่างเราบาง จะทำไตดีกว่าจริงหรือเปล่า

❌ 6. รู้แล้วนะ

ผู้หญิงมีความเป็นแม่สูง แถมยังชอบสั่งสอนจนเกิดเหตุ ลองไตอธิบายอะไรแล้วก็เหมือนขัรบรถขึ้นทางตอนตอนเกาโม่งเขา ขึ้นแล้วหาทางลงยากมาก .ก..ก แต่กัช่วยทลพุงกันหนอยไมไคหรือไห หนีอะไร! มาขัดคอกัันเสียแล้ว ผู้ชายนั้นเป็นเพศที่ไมชอบไหใครมาสอนมาสั่ง หรือมาทำวารูมากฉลาดกว่าตัวเองแถมยังไม่คดยจะยอมแอบเออไหเราไคใจเสียอีก พอสาวๆ พูดยาวเกินหาหาที่เขาหนอย เขาก็เลยหมดความอดทนที่ฟังตอ ซึ่งที่จริงลูกผู้หญิงอย่างเรากัพอจะเขาไหหัวอกและอารมณ์เขาหอรอก แต่ช่วยพูดไหมันดีกว่านี้หนอยไมไคหรือคุณ..

รู้แล้วว่าสาวเจ้า เขาไม่ชอบคำเหล่านี้ ก็อย่าพูด ไห้กระเทือนหูหะคะหนุ่มๆ ทั้งหลาย....

ที่มา women.thaiza.com/